

HÃY TỰ TIN, CHÚNG TÔI ĐI CÙNG BẠN



GIÁ TRỊ NHÂN VĂN CỦA MỘT CHƯƠNG TRÌNH

Năm 2002, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ Giáo dục & Đào tạo, báo Thanh Niên cùng Tập đoàn VPP Thiên Long đã sáng lập và tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” nhằm đồng hành cùng thí sinh và người thân trong kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng đầy cam go. Từ đó đến nay, cứ tới mùa thi, hình ảnh những chiếc áo xanh tình nguyện của sinh viên lại xuất hiện ở khắp mọi nơi từ nhà ga, bến xe, trên các tuyến đường, đến các điểm trọ, nơi làm thủ tục thi để hỗ trợ cho các thí sinh dự thi.

Trong 10 năm qua (2001-2011), chương trình đã gắn bó, đồng hành, sẻ chia, với hàng nghìn thanh niên, sinh viên tình nguyện tham gia tư vấn, hỗ trợ cho hàng triệu lượt thí sinh và người nhà; hàng trăm nghìn chỗ trọ an toàn, giá rẻ, miễn phí đã đến với thí sinh trong những lúc khó khăn; hàng trăm ngàn vé xe buýt và suất ăn miễn từ những nhà hảo tâm đã giúp thí sinh vững vàng và tự tin hơn trong những kỳ thi. Chương trình thực sự đã tiếp thêm sức mạnh, nghị lực và niềm tin để các bạn thí sinh thực hiện thành công mơ ước bước vào giảng đường các trường ĐH, CĐ.

Đây cũng là chặng đường mà chương trình “Tiếp sức mùa thi” tạo được hiệu ứng rộng rãi tới các đơn vị, cá nhân trong toàn xã hội; nhiều bạn sinh viên trước đây đã từng được hỗ trợ bởi chương trình, lại tình nguyện tham gia để tiếp tục giúp đỡ các thí sinh năm sau. Từ đó “Tiếp sức mùa thi” đã trở thành một hoạt động có ý nghĩa xã hội to lớn mang giá trị nhân văn sâu sắc.

ĐHQGHN CÙNG TIẾP SỨC MÙA THI

Trong những ngày này, các tỉnh thành đoàn,

hội sinh viên các tỉnh, thành phố, các trường đang tích cực chuẩn bị cho một mùa hè tình nguyện đầy sôi động, một mùa tiếp sức đầy nhiệt tâm và trách nhiệm. Đoàn Thanh niên ĐHQGHN cũng đã lên kế hoạch, triển khai các hoạt động của Tiếp sức mùa thi 2012 từ rất sớm.

Đồng chí Nguyễn Hải Minh, Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHQGHN cho biết: “Công tác chuẩn bị cho Tiếp sức mùa thi đã được Đoàn Thanh niên, các chi Đoàn trực thuộc ĐHQGHN thực hiện từ sớm. Với các nội dung chính như: Tư vấn tâm lý mùa thi; giới thiệu nhà trọ miễn phí, nhà trọ giá rẻ; hướng dẫn nơi ăn uống rẻ tốt, đảm bảo vệ sinh; hướng dẫn đi lại, địa điểm thi, hỗ trợ đi lại bằng xe ôm miễn phí hoặc giá rẻ; hướng dẫn làm thủ tục thi cho thí sinh... Năm 2012, ĐHQGHN có 50 nhóm hỗ trợ với khoảng 300 TNV luôn sẵn sàng tiếp sức cho các thí sinh. Đặc biệt, ngoài số lượng lớn những nhà trọ đảm bảo, giá rẻ, chi đoàn Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, ĐHQGHN còn có 200 suất trọ miễn phí cho các thí sinh tham gia tuyển sinh vào các trường, khoa trực thuộc ĐHQGHN.”

Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHQGHN còn chia sẻ: “Năm nay, các tình nguyện viên của ĐHQGHN tham gia chương trình đều được tuyển chọn thật kỹ qua phỏng vấn trực tiếp kiến thức tổng hợp về nhà trường, xã hội, cách ứng xử với các tình huống có thể gặp phải trong lúc tiếp sức cho thí sinh; sau đó, các TNV được trải nghiệm kỹ năng làm việc nhóm, rèn luyện sức khỏe, huấn luyện các kỹ năng tình nguyện... chính vì thế mà số lượng sinh viên tình nguyện năm nay tuy giảm nhưng chất lượng được nâng cao.”

Đặc biệt, được sự tin tưởng, tin nhiệm của T.Ư Hội sinh viên Việt Nam, Thành Đoàn Hà Nội,

ngày 08/06, Đoàn Thanh niên ĐHQGHN đã vinh dự được đăng cai tổ chức Lễ ra quân Tiếp sức mùa thi 2012 tại khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Mặc dù thời tiết có mưa nhưng từ rất sớm, gần 2000 bạn sinh viên, thanh niên tình nguyện đã đến tham gia, hưởng ứng cho lễ ra quân. Điều đó cho thấy, với các bạn tình nguyện viên thì dù nắng mưa hay gió bão thì tinh thần tình nguyện, màu xanh tình nguyện sẽ không bao giờ quăn ngại, không bao giờ lùi bước.

Như chia sẻ của bạn Bùi Hữu Phương, Đội SVTN Xung Kích (Trường ĐHKHXH&NV): “Mỗi khi hè đến là em luôn cảm thấy xốn xang, bởi kết thúc năm học là thời khắc để khoác lên mình chiếc áo tình nguyện với ngọn “lửa xanh” của tuổi trẻ để giúp đỡ các bạn thí sinh tham gia kì thi đại học cũng như tham gia chiến dịch mùa hè xanh. TSMT giúp em cảm thấy mình lớn hơn, ý thức được rằng là một sinh viên phải có trách nhiệm với hoạt động của Nhà trường cũng như xã hội.”

“Được giúp đỡ các bạn thí sinh là một niềm vui, là nguồn động lực để em giúp đỡ được nhiều người hơn nữa và càng cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao. Em tin rằng hình ảnh đẹp của những áo xanh tình nguyện sẽ đọng lại nơi các bạn thí sinh và các bậc phụ huynh.”, bạn Phương khẳng định.

Hay như suy nghĩ của bạn Nguyễn Trọng Bình, Đội trưởng Đội Tiếp sức mùa thi, Trường ĐHKHTN: “Thực sự, sau khi giúp được các bạn thí sinh và mình nhận lại được lời cảm ơn cũng như ánh mắt thiện cảm đến từ thí sinh, người nhà thí sinh và thậm chí là những người xung quanh nữa; cảm nhận của em cũng như của các bạn TNV đều sẽ là niềm vui, hạnh phúc và tự hào khi được khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện và giúp đỡ được mọi người.”

Sinh viên, thanh niên tình nguyện ĐHQGHN cũng như TNV cả nước luôn sẵn sàng, nhiệt huyết với mùa tiếp sức, như lời hứa của bạn Đỗ Thị Mai Tân, sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN: “Bằng tinh thần xung kích, lòng nhiệt huyết, trách nhiệm và tình yêu đất nước, chúng tôi, những thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi xin hứa, chúng tôi sẽ lao động quên mình, phấn đấu không ngừng vì thành công của chương trình. Các bạn thí sinh “Hãy tự tin, chúng tôi đi cùng bạn”.

QUỐC TOÀN